

Ngày 29 tháng 5 năm 2023

## HSBC Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại FinanceAsia Country Awards 2023

*\*Bốn giải thưởng tại FinanceAsia Country Awards năm nay củng cố thêm cho vị thế của HSBC Việt Nam là một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu Việt Nam \**

*\*\*Giải thưởng này cùng với 12 danh hiệu gần đây do Euromoney và The Asset Triple A Country Awards trao tặng nâng tổng giải thưởng HSBC Việt Nam nhận được trong nửa đầu năm 2023 lên con số cao kỷ lục là 16 giải thưởng\*\**

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) vừa vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá thuộc hệ thống giải thưởng FinanceAsia Country Awards 2023, bao gồm **Ngân hàng quốc tế tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng mang lại tác động tích cực về mặt ESG cho Việt Nam và Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam**. Đây được coi là những giải thưởng uy tín nhất trong ngành tài chính ngân hàng ở châu Á, vinh danh các tổ chức tài chính hàng đầu thể hiện được nỗ lực quyết tâm đạt được thành quả mong muốn nhờ nhạy bén trong kinh doanh và công nghệ cũng như khả năng hỗ trợ khách hàng trong quá trình lèo lái doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn có bối cảnh kinh tế khó lường.

HSBC Việt Nam được FinanceAsia vinh danh là **Ngân hàng quốc tế tốt nhất Việt Nam** lần thứ 17. Ngân hàng giành giải thưởng này nhờ có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Việt Nam, liên tục đồng hành cùng đất nước trên hành trình hướng đến mục tiêu cân bằng phát thải và không ngừng quảng bá Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho đầu tư. Chúng tôi cũng nỗ lực hết mình giúp xây dựng ngành ngân hàng và một thị trường vốn hiệu quả cho Việt Nam, phối hợp cùng các cơ quan chức năng chia sẻ kinh nghiệm trên trường quốc tế và hiểu biết chuyên môn nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho ngành.

HSBC Việt Nam đồng thời được ghi nhận là **Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam** vì có các sản phẩm sáng tạo, mang lại giá trị cộng thêm nhằm nâng cao độ chuyên sâu cho thị trường vốn Việt Nam hướng đến thanh khoản trong bối cảnh bất ổn hiện tại cũng như có chiến lược tập trung vào bền vững và ESG. Một yếu tố khác khiến chúng tôi khác biệt so với đối thủ chính là yếu tố con người. Chúng tôi có những đội ngũ chuyên trách hợp tác chặt chẽ để ra được giải pháp giúp huy động được hơn 2 tỷ USD cho các khách hàng Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua chính là triển khai thành công khoản vay hợp vốn có kỳ hạn lớn nhất cho một ngân hàng tư nhân và khoản vay xanh hợp vốn có kỳ hạn đầu tiên ở Việt Nam. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của thị trường và tần suất triển khai nhiều giao dịch cho những khách hàng lớn là minh chứng cho thấy khả năng cơ cấu và thực hiện của HSBC.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng, nhằm ghi nhận những nỗ lực đặc biệt của HSBC Việt Nam trong việc thúc đẩy lĩnh vực ESG ở Việt Nam, chúng tôi được FinanceAsia vinh danh là **Ngân hàng mang lại tác động tích cực về mặt ESG cho Việt Nam**. Đây là lần đầu tiên FinanceAsia có một giải thưởng riêng biệt ghi nhận tác động tích cực về ESG (bao gồm cả ba yếu tố trong chiến lược ESG) để bắt kịp xu hướng mới trên thị trường.

Về mặt môi trường (Environment), chúng tôi không ngừng triển khai các bước nhằm hiện thực hóa tham vọng khí hậu để cân bằng phát thải trong hoạt động của ngân hàng và chuỗi cung ứng trong khi hỗ trợ khách hàng trên hành trình chuyển dịch của chính họ, đồng thời

đồng hành cùng các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ để có hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và thiên nhiên. Năm 2021, chúng tôi công bố cam kết hỗ trợ thu xếp lên tới 12 tỷ USD tài chính bền vững trực tiếp và gián tiếp cho Việt Nam và các doanh nghiệp tới năm 2030. Tính đến tháng 4/2023, chúng tôi đã đạt được tiến độ đáng kể, khoảng 14% mục tiêu đã cam kết.

Trụ cột xã hội (Social) của chúng tôi tập trung vào xây dựng môi trường toàn diện và sự bền bỉ cho đội ngũ nhân viên và khách hàng cũng như cộng đồng chúng tôi phụng sự. Ở quy mô tập đoàn, chúng tôi cam kết tăng tỷ lệ đại diện nữ và nhóm dân tộc thiểu số trong ban lãnh đạo cấp cao. Ở Việt Nam, vào năm 2018, chúng tôi đã đặt mục tiêu 30% các vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới nắm giữ vào năm 2020, thực tế đã vượt chỉ tiêu (30,3%). Chúng tôi mở rộng mục tiêu này lên 35% vào năm 2023 và vẫn đang trên đà đạt được. Tính đến cuối Quý 1/2023, 33% các vị trí lãnh đạo cấp cao đang do nữ giới nắm giữ và hơn 63% vị trí quản lý đội ngũ là nữ. Môi trường toàn diện cũng liên quan mật thiết tới sự bền bỉ, vì vậy, chúng tôi bồi đắp sự bền bỉ cho các đồng nghiệp bằng cách giúp họ ổn định về tài chính, vững mạnh về thể chất lẫn tinh thần và đảm bảo trang bị cho họ kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát triển sự nghiệp trong giai đoạn kinh tế chuyển mình mạnh mẽ.

Trọng tâm trụ cột quản trị (Governance) của chúng tôi là hành xử có trách nhiệm và đề cao các vấn đề như ứng xử và bảo mật thông tin. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình lồng ghép các quy tắc ESG vào hoạt động của tổ chức, bao gồm lồng ghép các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu vào khung quản trị rủi ro, đào tạo lực lượng lao động, lồng ghép các mục tiêu liên quan đến khí hậu vào các bảng chỉ số đánh giá lãnh đạo và làm việc với khách hàng cũng như nhà cung cấp.

Chúng tôi cam kết không chỉ thúc đẩy ESG trong nội bộ tổ chức mà còn hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tham vọng khí hậu của quốc gia. Tháng 12 năm ngoái, dưới sự điều phối của Liên minh Tài chính Glasgow vì Cân bằng Phát thải (Glasgow Financial Alliance for Net Zero - GFANZ), HSBC Việt Nam trở thành một trong 11 tổ chức tài chính cam kết huy động và hỗ trợ thu xếp 7,5 tỷ USD vốn đối ứng từ đầu tư tư nhân trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (Just Energy Transition Partnership - JETP) của Việt Nam. Trước đó, tháng 11 năm ngoái, HSBC Việt Nam ký Bản Ghi Nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại sự kiện COP27 nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương trong lĩnh vực ESG và tài chính bền vững.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam chia sẻ: "Sự ghi nhận của FinanceAsia phản ánh rõ nét con người HSBC, toàn thể đội ngũ của chúng tôi và những khách hàng đã không ngừng đặt lòng tin nơi HSBC. Chúng tôi hoạt động tại một thị trường đầy cạnh tranh và bốn giải thưởng này có ý nghĩa sâu sắc với HSBC Việt Nam. Sự vinh danh và thành công này có được là nhờ toàn thể đội ngũ đã làm nên một HSBC Việt Nam. Đó cũng là minh chứng cho cách chúng tôi hoạt động kinh doanh, cách các bộ phận chức năng hỗ trợ giúp chúng tôi đạt được kết quả và cách mà chúng tôi, trong vai trò một tập thể thống nhất, cùng tích cực đóng góp cho tham vọng khí hậu của Việt Nam và không ngừng tự đặt ra thách thức cho bản thân để sáng tạo và đổi mới. Những giải thưởng này là nguồn cảm hứng thôi thúc toàn thể đội ngũ HSBC tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng làm được nhiều hơn nữa để mở ra một thế giới tràn đầy cơ hội cho khách hàng và hỗ trợ Việt Nam trong hành trình thú vị trước mắt".

*ends/more*

**Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:**

Nguyễn Thị Thu Phương

+028 3520 6208

[phuong1.nguyen@hsbc.com.vn](mailto:phuong1.nguyen@hsbc.com.vn)

**Ghi chú cho Ban Biên tập:**

**Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)**

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

*ends/all*